



ประกาศสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน
สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามเทศบาลตำบลหงส์หิน ได้มีกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน สมัยประชุม
สามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหงส์หิน ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นั้น

บัดนี้ สภาเทศบาลตำบลหงส์หิน ได้ดำเนินการประชุมตามวันและเวลาที่กำหนดและสภา
เทศบาลตำบลหงส์หินได้ มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ในการประชุมสมัยวิสามัญประจำปี สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
ขอปิดประกาศรายงานการประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดการประชุมปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย แก้วไกรคช)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๖.	นายภาณุพงศ์ จันทน์นวล	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.	นายเหมฤทธิรงค์ อินทร์ชน	หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลายมือชื่อ

เปิดประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการแปรญัตติ สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ พิจารณาโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องเดียว เนื่องจากเรื่องดังกล่าว เทศบาลตำบลหงส์หิน เสนอญัตติไม่ทันที่จะจัดไว้ในวาระการประชุมทั้ง ๒ ครั้งที่ผ่านมา จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันอังคาร ที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม	สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด	๑๒ ท่าน รวมประธานสภาฯ
	เห็นชอบ	๑๑ เสียง
	งดออกเสียง	๑ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	- เสียง
	รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ โดยไม่มีการแก้ไข	

ระเบียบวาระที่ ๓ เพื่อพิจารณา

๓.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านพวงพยอมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าด้วย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพวงพยอมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา แจ้งปัญหาความเดือดร้อนมายัง เทศบาลตำบลหงส์หินว่า ชาวบ้าน บ้านพวงพยอมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากบ่อน้ำบาดาลที่ใช้สูบน้ำมาผลิตประปาหมู่บ้าน ไม่มีน้ำ ไม่สามารถสูบน้ำมาผลิตน้ำประปาได้ ซึ่งทางหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการสูบน้ำดิบมาใช้แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากน้ำที่ผลิตออกมายังไม่สะอาดพอที่จะ นำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ทำให้ชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอให้เทศบาลตำบลหงส์หินแก้ไข ปัญหาให้โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งจริง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดย เร่งด่วน หากดำเนินการล่าช้าออกไปจะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และได้มอบหมายให้กอง ช่างดำเนินการสำรวจและประมาณราคาการก่อสร้างสรุปได้ดังนี้ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านพวงพยอม พัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพัน บาทถ้วน)

เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหงส์หิน เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่ได้ตั้งไว้ แต่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ จึง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) กองช่าง หน้า ๙๑/๙๕ (โดยมียอด คงเหลือ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘๔๑,๐๙๓.๕๑ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าสิบสามบาท ห้าสิบเอ็ดสตางค์) ขอโอนลด ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และมียอดคงเหลือจากการ โอนลดในครั้งนี้ จำนวน ๓๔๓,๐๙๓.๕๑.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าสิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)

โอนเพิ่มเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านพวงพยอมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)(รายละเอียดตามแบบ และประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านพวงพยอมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา จำนวน ๑ บ่อ ปริมาณงาน (รายละเอียดตามแบบรูปและประมาณ ราคาที่เทศบาลตำบลหงส์หินกำหนด แบบแปลนเลขที่ ๕๓/๒๕๖๕) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๖๖ ลำดับที่ ๕๑ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) (กองช่าง)

จำเอกอตุลย์ ฤาชา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น

นายสมชาย แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน ตามที่ท่าน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หินได้นำเสนอเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลหงส์หินพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านพวงพยอมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหงส์หินได้ชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ที่ ประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยเชิญสอบถามหรือจะอภิปรายขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใด สอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม	สมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด	๑๒	ท่าน	รวมประธานสภา
	เห็นชอบ	๑๑	เสียง	
	งดออกเสียง	๑	เสียง	
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้าน พวงพยอมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหงส์หิน อำเภोजุน จังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

๔.๑ นางจุติมาศ คมฉวีวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขตที่ ๑ สอบถามไปยังคณะผู้บริหารว่า ชาวบ้านบ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๕ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผากถามมาว่า ท่อน้ำที่จะวางประปา เมื่อไหร่จะดำเนินการ เพราะว่าชาวบ้านอยากใช้น้ำประปาใหม่แล้ว

นายบุญเทียน เครือวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ชี้แจงว่า ได้ประสานไปยังผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ขอมอบหมายให้กองช่างติดตามผลการดำเนินการแล้วรายงานให้ทราบด้วย

๔.๒ นายประจวบ อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขตที่ ๑ นำเรียนต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการเสนอโครงการต่อเทศบาลตำบลหงส์หิน จำนวน ๒ โครงการ ดังต่อไปนี้

๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา (ขอเปลี่ยนถังสูงเก็บกักน้ำเป็นถังใหม่) บ้านสักทุ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๒) โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ บริเวณสี่แยกวัดปัจฉิมวาท ติดตั้งเสาเรียบร้อยแล้วแต่ติดตั้งไฟ (รออะไหล่ พร้อมกับหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๙)

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ได้ชี้แจงการติดตั้งไฟส่องสว่างอยู่ระหว่างการรออะไหล่ และจะดำเนินการไปพร้อมกันบ้านพวงพยอม หมู่ที่ ๕ และบ้านพวงพยอมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

๔.๓ นายธนวรรณ สักลอบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เขตที่ ๑ นำเรียนในที่ประชุมว่า มีชาวบ้านที่ครอบครองโรงสีขนาดเล็ก และจักรเย็บผ้า คาดว่าเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหงส์หิน ที่ได้มาจากโครงการอะไรสักอย่าง สมัยที่เทศบาลตำบลหงส์หิน ยังมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน สอบถามว่า จะให้ดำเนินการอย่างไรกับทรัพย์สินดังกล่าว

นายบุญเทียน เครือวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ได้ชี้แจงกับที่ประชุมว่าจะมอบหมายให้นิติกร ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าว ครั้งโรงสีข้าวขนาดเล็ก จักรเย็บผ้า รวมไปถึงเงินกู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่เทศบาลตำบลหงส์หิน ยังมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหงส์หิน

จำเอกอดุลย์ ฤาชา นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ขอตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมด ถึงที่มาที่ไปต่าง ๆ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในเบื้องต้นในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๔ นางสาวแววตา สักลอม รองประธานสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เรียนสอบถาม คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหงส์หิน ว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาระง่วน เกี่ยวกับความเดือดร้อนของ ชาวบ้าน เป็นทางเข้าบ้านถาวร บ้านสักลอมใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปัญหา ขณะนี้ น้ำขัง และมีกลิ่นเหม็น ขอทราบว่าจะขณะนี้ เทศบาลตำบลหงส์หิน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อไหร่ แคล้วคลาดอย่างไร ให้กับประชาชนที่เดือดร้อน เพื่อที่จะชี้แจงต่อประชาชนผู้เดือดร้อนต่อไป

นายสามารถ ชื่นเมือง นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัญหาความเดือดร้อนขอประชาชนที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนอันดับหนึ่ง คือ ปัญหาเกี่ยวกับน้ำ อุปโภคและบริโภค สองเรื่องถนนทางการเกษตร สำหรับเรื่องถนนภายในหมู่บ้าน ให้เสนอเข้างบอุดหนุน เฉพาะกิจส่วนกลาง ถนนสายดังกล่าวใช้งบประมาณ ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และจะนำบรรจุไว้ใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อจากรางระบายน้ำหมู่ที่ ๒ ซึ่งมี งบประมาณจำกัด ดำเนินโครงการได้บางส่วน แต่ถ้าได้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จะครอบคลุมทั้งสาย

๔.๖ นายสมชายแก้ว แก้วไกรคช ประธานสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน เรียน สอบถามคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหงส์หิน ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ในป่าสงวน แห่งชาติ เพื่อดำเนินการปรับปรุงทางขึ้นพระธาตุหงส์หิน ขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ

นายภาณุพงศ์ จันทน์นวล ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จาก ประสพการณ์ในการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวน สมัยที่ทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ปัญหาอยู่ที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นหรืออื่น ๆ ซึ่งเราจะต้องจ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ซึ่งใช้งบประมาณในการดำเนินการ ค่อนข้างมาก ก็ต้องมาประเมินว่างบประมาณที่เสียไปกับสิ่งที่ได้มานั้นคุ้มค่าหรือไม่ สำหรับการดำเนินการ ขออนุญาตใช้พื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินการปรับปรุงทางขึ้นพระธาตุหงส์หิน อยู่ระหว่างการ ดำเนินการเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการจะได้รายงานให้ทราบ เป็นระยะ ๆ ไป

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

จำเอน



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(อดุลย์ ฤาชา)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่จันทร์ ที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายบุญทิพย์ สักลอ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบุญลวด ใจคำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิมล ปันติ)

(ลงชื่อ) เลขานุการ
(นายประจวบ อินสุวรรณ์)

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมชาย แก้วไกรคช)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน

หมายเหตุ สภาเทศบาลตำบลหงส์หิน มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในการประชุมสมัย
ประชุมวิสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันจันทร์
ที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕